

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิสุทธิ ไชยณรรณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุม โดยอนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรีกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ผากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไข โดยใช้เวลาอภิปรายท่านละ ๒ นาที รวมเวลาการอภิปราย ๕๐ นาที

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

- รับทราบเรื่องให้เลื่อนรายชื่อตามบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับถัดไป คือ นางสาวมาลินี อินทรฉัตร ขึ้นมาแทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากนั้น นางสาวมาลินี อินทรฉัตร ได้ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๓ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก และร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

- รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๓ เรื่อง คือ วุฒิสภาได้ลงมติไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง, วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว, วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ

ภายหลังจบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ส.ส.สมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล ได้ขอหารือต่อที่ประชุม เลื่อนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้ง ๗ เรื่องขึ้นมาพิจารณาต่อจากเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน เรื่องที่ ๕ ซึ่งวิปรัฐบาลและสมาชิกไม่ขัดข้อง จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ ซึ่งมีสมาชิกเสนอเข้ามา ประกอบอีก ๓ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งเสนอโดย ส.ส.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ, ส.ส.เปล่งมณี เร่งสมบุรณ์สุข กับคณะ และ ส.ส.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ ทั้งนี้เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๔ ฉบับ มีลักษณะในทำนองเดียวกัน คือ ให้มีการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเป็นการพิจารณาในวาระแรก ภายหลังมีผู้อภิปรายพอสมควรที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และตั้งกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของ ส.ส.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหลักในการพิจารณา ทั้งนี้ ส.ส.ชวลิต วิชยสุทธิ์ ผู้เสนอความเห็นดังกล่าว ให้เหตุผลว่า ร่างพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดย ส.ส.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ นั้น กำหนดให้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่าฉบับอื่น ทั้งนี้ที่ประชุม ไม่ขัดข้อง

ต่อจากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้เสนอ ๒ ฉบับ คือ เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและเสนอโดย ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ของราชการ องค์กรของรัฐ สภาเกษตรกรไทย และสถานพยาบาลสัตว์อื่น ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสถานพยาบาลสัตว์ของเอกชน โดยการแก้ไขกฎหมายให้รัฐมนตรีมีอำนาจหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับสถานพยาบาลสัตว์ กำหนดขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ให้ต้องเสนอขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ก่อนขอรับใบอนุญาต และเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต และการแสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการต่อไป ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มีสมาชิกอภิปรายพอสมควร จากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหลักการเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์และการทำงานของสัตวแพทย์ สारวัตร์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีสมาชิกอภิปรายพอสมควร จากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ... และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... ซึ่งมี ๔ ฉบับ เสนอโดย คณะรัฐมนตรี, เสนอโดย ส.ส.นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ, เสนอโดยประชาชน และเสนอโดย ส.ส.เจริญ คันธวงศ์ กับคณะ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลเพื่อคุ้มครองสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อม มิให้ถูกกระทำการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ต่อจากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๖ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ มีสาระสำคัญและรายละเอียดบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ยังขาดเอกภาพ ระบบการควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส่งเนื้อสัตว์ ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ต้น และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์ เพื่อการจำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีสมาชิกอภิปรายจากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งราชพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ... และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๐.๒๘ น.